



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาดไทย
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคออนไลน์
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นอยู่ขณะนี้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบปลายภาคออนไลน์

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาดไทย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงประกาศ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบปลายภาคออนไลน์ (Online) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ดังนี้

มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคออนไลน์

1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขยายวัน เวลา เรียนออนไลน์ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 - วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
2. กำหนดการสอบปลายภาค เดิม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็นการสอบปลายภาคออนไลน์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตามตารางสอบในระบบ iStudent
3. อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดทำข้อสอบแบบปรนัย แบบอัตนัย ผ่านทาง Application หรือการสอบ Take Home หรือการสอบปากเปล่า ตามตารางสอบของแต่ละรายวิชา
4. อาจารย์ผู้สอนควรปรับสัดส่วน คะแนนทำการ : คะแนนสอบปลายภาค ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบปลายภาคออนไลน์ ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
5. เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
6. การเรียนการสอนยังคงใช้รูปแบบออนไลน์ ตามตารางเวลาเดิมหรือตามตารางเวลาที่อาจารย์นัดหมายเพิ่มเติม โดยนักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และจัดพื้นที่สำหรับ

การเรียนและการสอบปลายภาค ณ ที่พัก ให้เหมาะสม หากนักศึกษาคนใดมีปัญหาทางด้านอุปกรณ์ และความพร้อมในการสอบออนไลน์ให้รีบแจ้งหรือปรึกษาอาจารย์ผู้สอนโดยเร็ว

7. มาตรการอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

ขอเน้นย้ำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th หรือแฟนเพจ <https://www.facebook.com/Hatyaifans> และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนบันทึก Timeline ของตนเองในช่วงนี้โดยสามารถดำเนินการผ่าน Smartphone, Google Map ฯลฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่